



เมนูข้อมูล

นายดาต้า

'ข้าราชการ' ไม่ใช่ความหวัง

ท ลังอำนาจการบริหารปกครองประเทศถูกควบคุมโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประชาชนไทยได้รับการต่อยอดไม่น้อยถึงความเลวร้ายของนักการเมือง

คนกลุ่มหนึ่งที่แสวงหาอำนาจรัฐด้วยการรอคอยการแต่งตั้ง พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่า "นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง" เป็นต้นเหตุแห่งหายนะของประเทศ

กลุ่มผู้นำพรรคการเมืองทำให้ "การเมืองเป็นธุรกิจ" แสวงหาอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว สมาชิกพรรคเห็นไม่มีอุดมการณ์อะไร ได้แต่คอยที่จะรับใช้นายทุนเจ้าของพรรคเพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะได้รับการแบ่งสรรให้

กระทั่งประชาชนส่วนใหญ่ยังเป็นพวกที่เห็นแก่นโยบายประชานิยม และเงินที่จะได้จากการขายสิทธิขายเสียง เปิดทางให้นักการเมืองเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากอำนาจ

นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเป็นความชั่วร้าย

ท ี่ชนะของนักการเมืองที่รอคอยเสวยอำนาจด้วยการได้รับการแต่งตั้งพยายามประกาศทัศนคติเช่นนี้

เช่นเดียวกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง แต่พ่ายแพ้ เดินไม่ถึงอำนาจการบริหารประเทศครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องรอคอยอำนาจพิเศษมาสถาปนาก็เป็นเช่นเดียวกัน

มองนักการเมืองที่จากการเลือกตั้งที่ได้รับชัยชนะให้มีโอกาสบริหารอำนาจรัฐเป็นความเลวร้าย เลยเถิดไปมองเห็นแค่ความพิการของระบอบประชาธิปไตย

และในที่สุดพลิกการต่อสู้มาเป็นหาทางเปิดโอกาสให้มีการรัฐประหาร

จากนั้นก็ร่วมกันเห็นดีเห็นงามที่จะร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ "นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง" เป็น "เบ็ดข่อย" ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยสิ่งที่จะตามมาคือความโดดเด้นของ "นักการเมืองที่รอกการแต่งตั้ง"

ช่วงหนึ่ง "ข้าราชการ" ถูกทำให้รู้สึกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเข้ามาเป็น "ผู้บริหารประเทศ"

ข้าราชการถูกสร้างให้เชื่อว่าเป็นกลุ่มคนไทยแสนดี "ซื่อสัตย์สุจริต" และ "มีความสามารถ"

นั่นเป็นความพยายามของกลุ่มคนที่ต้องการเขี่ยนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งออกไปจากการบริหารอำนาจรัฐ โดยคิดที่จะเชิดชูข้าราชการขึ้นมาแทน

มีการพูดถึงเกียรติ คักดิ์ศรี ของข้าราชการกันมากมายถึงขนาดให้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญไม่ให้นักการเมืองที่มีหน้าที่บริหารประเทศไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ

ซึ่งเรื่องนี้ น่าสนใจตรงที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นดีเห็นงามกับความดิ่งมของข้าราชการหรือไม่

ก รุงเทพโพลล์ล่าสุดสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งขันนื้อดข้าราชการ" ผลออกมาว่า ประชาชนร้อยละ 82.97 เห็นว่าควรจจะเร่งปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจัง

เมื่อถามว่าควรขันนื้อดข้าราชการเรื่องอะไรบ้าง ร้อยละ 81.19 ให้จัดการเรื่องทำงานเต็มเวลา ไม่โกงเวลาราชการ ร้อยละ 74.77 ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ร้อยละ 69.66 ให้จัดการเรื่องการรับสินบน เงินใต้โต๊ะ ร้อยละ 61.69 ให้จัดการเรื่องความรู้ความสามารถคุณภาพการทำงาน

ท่ามกลางความพยายามที่จะลดบทบาทของนักการเมืองจากการเลือกตั้ง เพราะด้วยทัศนคติที่ปฏิเสธการเลือกโดยประชาชน จากโพลนี้จะเห็นว่าภาพของข้าราชการไม่ใช่ทางเลือกที่งดงามในใจประชาชนนัก

ประชาชนสัมผัสถึงความไม่ใสใจงานในหน้าที่ การเรียกรับผลประโยชน์ และอดทนระอาใจกับความรู้ความสามารถ

ที่สุดแล้วไม่ชวนให้เป็นความหวังที่สุดแล้วระบบราชการที่พยายามทำให้เห็นว่าเป็นความหวังแสนดีงาม เพื่อกดข่มนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งกลับเป็นกลุ่มที่ประชาชนเรียกร้องให้ปฏิรูประบอย่างเร่งด่วน

เสียดยิ่งกว่าหรือไม่น้อยกว่าปฏิรูปการเมืองด้วยซ้ำ ●